

ประกาศฉบับนี้จะต้องจัดทำขึ้นและแจ้งให้ท่านทราบภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ท่านได้รับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ให้บริการแผนสุขภาพของตนเอง ซึ่งภายใต้กฎหมายของทางรัฐ แผนประกันสุขภาพของท่านจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินไม่ว่าท่านจะได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลแห่งใดก็ตาม แพทย์ที่ทำการรักษาท่านตัดสินใจว่าคุณอาจถูกย้ายไปยังโรงพยาบาลแห่งอื่นได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมได้ตามที่ท่านต้องการ เนื่องจากท่านไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลฉุกเฉินอีกจากนี้ แผนประกันสุขภาพของท่านจึงไม่อนุญาตให้มีการดูแลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีก แผนประกันสุขภาพของท่านได้จัดเตรียมให้ย้ายไปโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายผู้ให้บริการแผนประกันสุขภาพของท่านเป็นที่แล้ว หากท่านเห็นด้วยที่จะย้าย แผนประกันสุขภาพของท่านจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งดังกล่าว คุณจะต้องชำระค่ารักษาในส่วนแรก ค่าใช้จ่ายร่วม หรือค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนบริการที่เกิดขึ้นสำหรับการรักษาเท่านั้น คุณจะไม่ต้องจ่ายค่ารักษาในส่วนแรก ค่าใช้จ่ายร่วม หรือค่าใช้จ่ายเป็นสัดส่วนบริการที่เกิดขึ้นสำหรับค่าขนส่งไปยังโรงพยาบาลอื่นที่อยู่ภายใต้แผนประกันสุขภาพของท่าน

หากท่านเลือกที่จะอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม ท่านจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนทันที โดยท่านไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลในกรณีฉุกเฉินอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้อาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของแพทย์ โรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการรังสีวิทยา หรือบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้รับ หากท่านไม่คิดว่าตนเองนั้นจะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อกังวลของท่านได้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อ:

- ฝ่ายบริการสมาชิกแผนประกันสุขภาพของท่าน ดูหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวในบัตรสมาชิกแผนประกันสุขภาพของท่าน ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามแผนของท่านได้
- สามารถติดต่อศูนย์ให้ความช่วยเหลือของกรมการบริหารสุขภาพ (Department of Managed Health Care) ได้ที่หมายเลข 1-888-466-2219
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือสามารถทำงานร่วมกับแผนประกันสุขภาพของท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลของท่าน แต่ท่านอาจจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนที่โรงพยาบาลแห่งนี้หากท่านยังรักษาอยู่ที่สถานพยาบาลแห่งเดิม

หากท่านมีแผนประกันสุขภาพของ Medicare คุณมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมได้ หากแผนประกันสุขภาพ Medicare ของท่านตัดสินใจส่งตัวท่านไปที่โรงพยาบาลอื่น ท่านสามารถขอให้แผนดังกล่าวยื่นอุทธรณ์คำตัดสินโดยเร่งด่วน (รวดเร็ว) ได้ แผนสุขภาพของท่านจะจำเป็นต้องให้ท่านดำเนินการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว หากท่านต้องการขออุทธรณ์ ให้โทรติดต่อหรือส่งโทรสารแผนประกันสุขภาพของท่าน และขอให้มีการดำเนินการอุทธรณ์แบบเร่งด่วน บุคคลอื่น เช่น ญาติ หรือแพทย์ของท่าน สามารถโทรติดต่อหรือส่งโทรสารให้ท่านได้ แพทย์หรือเพื่อน/ญาติของท่านสามารถโทรติดต่อหรือส่งโทรสารให้ท่านได้ หากท่านอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร - เรียกว่าการให้สิทธิ์อนุญาต หากการอุทธรณ์ของท่านถูกปฏิเสธ ทาง Medicare จะให้ผู้ตรวจสอบที่อยู่นอกแผนประกันสุขภาพของท่านตรวจสอบกรณีของท่านโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้ตรวจสอบ ท่านมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมได้